



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ มติ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบกับคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๘๘๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ ๒๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งระดับควบ จำนวน ๔ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ตามรูปแบบที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จำนวน ๔ เล่ม (ฉบับจริง จำนวน ๑ เล่ม และฉบับสำเนา จำนวน ๓ เล่ม) ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานฯ โดยการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน และไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วย

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติและโครงสร้างผลงานของผู้ขอรับการประเมิน ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่าข้อทักท้วงไม่มีมูลหรือเจตนาถกเถียงกลับแก้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนัท พรพืภาส)



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อ - สกุล/สังกัด	เค้าโครงผลงาน
๑	<p>ชื่อ - สกุล นายสามารถ ชูสุข</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครศรีธรรมราช</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๓</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครศรีธรรมราช</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๓</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง การนำ Google Forms และ Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อการจัดเก็บ และประมวลผลการรายงาน ข้อมูลประจำวัน สถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบการจัดการป้องกันสาธารณภัยดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>
๒	<p>ชื่อ - สกุล นายนพดล ลาสุทธิ</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำปาง</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๐๓</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลำปาง</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๐๓</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง การหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมาย ของนายกเทศมนตรีนครลำปาง กรณีศาลคดีอาญา ทูจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ประทับรับฟ้อง ในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขี้มูลความผิด เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครลำปาง กับพวก ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา เทศบาลนครลำปางโดยวิธีพิเศษเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง การใช้เครื่องมือสนับสนุนการตรวจสอบร่าง เทศบัญญัติ ดึงบ ประมาณ รายจ่ายประจำปี ของเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง</p>
๓	<p>ชื่อ - สกุล นางสาวรัชนิกร วงษ์มีแก้ว</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สกลนคร</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๐๓</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สกลนคร</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๐๓</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง การอนุมัติส่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดสกลนคร</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง แนวทางพัฒนาการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนชั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อ - สกุล/สังกัด	เค้าโครงผลงาน
๔	<p>ชื่อ - สกุล จำเริญรัตน์ จุฑามัตตัง</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สุรินทร์</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๐๕</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สุรินทร์</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๐๕</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p><u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u></p> <p>เรื่อง การขอยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ในการกลับเข้ารับราชการและขอกลับเข้ารับราชการ <u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u></p> <p>เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์</p> <p style="text-align: right;"></p>

